

**CUỘC THI SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC,
NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TU TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN” TỈNH
AN GIANG GIAI ĐOẠN 2024 - 2025**

**Tấm Gương Tâm Huyết, Sáng Tạo Học Tập Làm Theo Tư Tưởng,
Đạo Đức, Phong Cách Bác Hồ, Bác Tôn Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân.**

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng – hai vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương sáng để lớp lớp mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo lời Bác trên khắp cả nước. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển. Trong đó phải kể đến những thầy giáo, cô giáo mang trên mình sứ mệnh trông người, những người không quản nhọc nhằn, vất vả vì đàn em thân yêu. Hôm nay, tôi muốn nói đến một người như thế, đó chính là thầy giáo Nguyễn Văn Thảo – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” Tân Hòa, qua quá trình học tập, đã thu được nhiều kết quả tốt. Trong trường tiểu học A Tân Hòa, Tôi rất ngưỡng mộ về việc làm cũng như ý thức của thầy. Thầy rất quan tâm đến việc học tập và làm theo lời Bác mà cuộc vận động đã thực hiện.

Thầy đi đầu trong việc vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, hướng dẫn các giáo viên phát huy năng động, vận dụng các phương pháp giảng dạy thật hiệu quả, dạy dỗ các em bằng chính cái tâm của người giáo viên. Thầy chia sẻ: “Hãy xem các em như con, cháu của gia đình chúng ta”.

Đặc biệt, thầy vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục, thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng địa phương.

Nhìn thầy tôi cảm nhận ở thầy có một điều gì đó rất đặc biệt. Sự đặc biệt đó thể hiện qua từng việc làm. Thầy luôn luôn nhắc nhở anh em trong nhà trường cùng nhau thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo Bác. Phải nói là

thầy rất nghiêm khắc về thời gian, hiệu quả công việc của bản thân. Có lẽ những ai mới tiếp xúc với thầy sẽ có cảm giác là thầy khó gần gũi vì vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Nhưng khi đã nói chuyện với thầy thì ngay lập tức những ấn tượng ban đầu đó sẽ mất đi và thay vào đó là những cảm nhận về sự nhiệt tình và thân thiện của thầy. Thầy nói chuyện rất say sưa, vui vẻ và cởi mở, thầy có nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh.

Thầy vừa là hiệu phó, vừa là Chủ tịch Công đoàn trường bên cạnh việc luôn giúp đỡ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ, thầy còn rất nhiệt tình quan tâm đến đời sống của các cán bộ, giáo viên trong trường, thường xuyên thăm hỏi động viên các đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống, rất chân thành. Thầy luôn học hỏi kinh nghiệm từ các trường khác về vận dụng thật hiệu quả, nâng cao chất lượng cũng như phong trào của Trường được đi lên rõ rệt. Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức trách, bản thân thầy luôn tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đạt hiệu quả cao.

Những buổi lên lớp thầy xem mình như là cha của các em, dạy bảo nhỏ nhẹ điều hay lẽ phải cho các em một cách chân tình. Sau cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thầy đã xung phong đi đầu trong phong trào. Thầy thường xuyên nhắc nhở học sinh biết tiết kiệm điện, nước khi sử dụng, ra khỏi lớp hoặc những lúc không cần thiết thì tắt đèn quạt. Sử dụng nước hợp lí, khóa nước cẩn thận khi sử dụng xong. Không những ở lớp mà ở nhà cũng thực hiện tiết kiệm. Bản thân thầy còn tận dụng những vật dụng có thể còn sử dụng được như đèn, quạt bị hư sửa lại để sử dụng tiếp trong lớp.

Mặt khác, dù Thầy không còn là một giáo viên đứng lớp, nhưng với tâm huyết của một nhà giáo, thầy còn tận dụng thời gian nghỉ ở nhà để bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành mà không nhận thù lao từ phía phụ huynh. Thầy nói: “Mấy em nó đáng thương lắm, mình phải dành nhiều thời gian quan tâm đến các em, dù vất vả nhưng cảm thấy vui.” Thời buổi cơm, áo, gạo, tiền như hiện nay, mấy ai có được tấm lòng rộng lượng, bao dung như thầy!

Và điều đáng quý hơn đó là tình cảm mà thầy dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ, cảm thông sâu sắc, luôn là những lời động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với

cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh chị em cao cả; Thầy luôn giữ được cảm tình với lãnh đạo và được các thầy cô, đồng nghiệp rất yêu quý.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thảo với ý thức trách nhiệm, với tình yêu nghề nghiệp, sự sáng tạo, luôn rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị, thực sự xứng đáng là tấm gương làm theo lời Bác mà mỗi chúng ta cần học tập.

Ai đó đã từng nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi thầy Nguyễn Văn Thảo không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, một người thân thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương để bản thân Tôi học tập, rèn luyện, để cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Người viết

Huỳnh Trung Khải